

เลิกนั่งร่วมวงกับคนที่ชอบนินทา

[ไทย]

هجر المغتاب

[باللغة النابلاندية]

เชค अबدولอะซีซ บิน บาซ

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز

แปลโดย: อัสรัน นิยมเดชา

ترجمة: عصران إبراهيم

ตรวจทาน: พิชชอล अबดุลฮาดี

مراجعة: فيصل عبدالهادي

แหล่งอ้างอิง: รวมพิตวาและข้อเขียนเชคอิบนุบาซ

مصدر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

เลิกนั่งร่วมวงกับคนที่ชอบนินทา

ถาม : ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ชอบพูดถึงเรื่องของคนอื่น ฉันได้พยายามกล่าวตักเตือนเขาแล้ว แต่ก็ไร้ประโยชน์ และดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นความเคียดชังและเรื่องปกติธรรมดาสำหรับเขาไปเสียแล้ว เช่นนี้ ฉันจะเลิกเข้ากลุ่มกับเขาได้หรือไม่?

ตอบ : การกล่าวถึงผู้อื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบนั้น ถือเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอย่างยิ่ง เป็นการนินทาที่ต้องห้าม และเป็นบาปใหญ่ อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสว่า :

ความว่า : “และพวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกัน คนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นชอบที่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วกระนั้นหรือ พวกเจ้าอย่ามั่งงายใจมัน และจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อัลหุญรอต :12)

และอิมามมุสลิม ได้บันทึกหะดีษ จากท่านอนูสุรียเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า : ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า :

: (()) : . :

“พวกท่านรู้ไหมว่าการนินทานั้นคืออะไร?” พวกเขา กล่าวว่า : อัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์นั้นทราบดียิ่ง ท่านกล่าวว่า : “คือการที่ท่านกล่าวถึงสหายของท่านในสิ่งที่เขาไม่ชอบ” มีคนหนึ่งถามขึ้นว่า “แล้วถ้าสิ่งที่ฉันกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงล่ะครับ?” ท่านตอบว่า : “หากว่าเป็นเรื่องจริงแสดงว่าท่านได้นินทาเขาแล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็เท่ากับว่าท่านใส่ร้ายเขา” บันทึกโดยมุสลิม

มีบันทึกในหะดีษเศาะหีหฺจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า

: :

“เมื่อครั้งที่ฉันถูกนำขึ้นไปบนฟากฟ้า ฉันได้เดินผ่านคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังกรีดกรายใบหน้าและอกของตัวเอง โดยที่เล็บของพวกเขาเป็นทองแดง ฉันจึงถามว่า : คนเหล่านั้นคือใครหรือท่านญิบรีล? ญิบรีลตอบว่า : พวกเขา คือคนที่กินเนื้อมนุษย์ (นินทา) และพูดถึงเรื่องของคนอื่นอย่างเสียๆหายๆ” บันทึกโดยอบูดาูด และอะหฺมัด ด้วยสายรายงานที่ดี

และท่านอบูดาูดยังได้บันทึกหะดีษที่ว่า

"บาปใหญ่อย่างหนึ่ง คือการที่คนๆหนึ่งพูดถึงมุสลิมในทางที่ไม่ดี โดยที่เขาไม่มีสิทธิ์"

สิ่งที่จำเป็นสำหรับท่าน และสำหรับมุสลิมทุกคน คือ การหลีกเลี่ยงไม่นั่งร่วมวงกับผู้ที่นินทาว่าร้ายพี่น้องมุสลิม พร้อมทั้งว่ากล่าวตักเตือนเขา เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

"ผู้ใดในหมู่ท่านเห็นสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้อง เขาก็จงเปลี่ยนแปลงมันด้วยมือของเขา หากเขาไม่มีความสามารถ (ที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยมือ) ก็ให้เขาเปลี่ยนแปลงมันด้วยคำพูดของเขา หากเขาไม่มีความสามารถ (ที่จะเปลี่ยนด้วยคำพูด) ก็ให้เขาเปลี่ยน (ปฏิเสธ) มันด้วยใจของเขา และนั่นก็ถือเป็นขั้นต่ำสุดของระดับอิหม่าน" บันทึกโดย มุสลิม

ถ้าหากเขายังไม่ฟังคำตักเตือน ก็ให้ท่านหลีกเลี่ยงการนั่งกลุ่มกับเขาเสีย นั่นคือการปฏิเสธการกระทำของเขา

ขออัลลอฮฺทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของบรรดามุสลิมไปในทางที่ดี และประทานเตาฟีกให้พวกเขาได้พบกับสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขความปลอดภัย ทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺด้วยเถิด

จากหนังสือรวมพัฒนาและงานเขียนของ เชค บินบาซ 5/401

www.islamqa.com/ar/ref/120230